
การเดินทาง 

การเดินทางคร้ังน้ี เราซ้ือตัว๋แบบประหยดัท่ีสุด โดยหวัหนา้สาํนกังาน (สมพล) ดาํเนินการให ้โดยใชว้ธีิ

คน้หาและวางเสน้ทางและเวลาจาก Internet ใชบ้ริการจากสองสายการบินคือจากการบินไทย กรุงเทพฯถึง

โรม (ไปกลบั) และอาลิตาเลีย จากโรมถึงปาร์ลาโม (ไปกลบั) เป็นตัว๋อีเลค็ทรอนิคส์ ถกูกวา่การใชบ้ริการ

ผา่นสายการบินหรือซ้ือจากทวัร์ คร่ึงต่อคร่ึง แต่กเ็ป็นตัว๋ชนิดท่ีซ้ือแลว้หา้มคืน หา้มเล่ือน หา้ม Upgrade 

สาํหรับของสายการบินอาลิตาเลียนั้นเป็นช่วงโปรโมรชัน่ค่าตัว๋ราคาแค่ 8 ยโูร แต่ไปแพงตรงเสียเป็นค่าภาษี 

ผมตอ้งขอแอบชมท่านนายกสมาคมฟันดาบฯ ดว้ยความจริงใจครับ เพราะท่านไม่บ่นเลย และยงับอกกบัผม

วา่ไม่เป็นไร สาํหรับในการนัง่ชั้นประหยดั เพราะรู้ดีวา่สถานภาพทางการเงินของเรายงัไม่ดีนกั แตในความ

เป็นจริงสาํหรับการเดินทางนั้นเราไดรั้บความสะดวกสบายมากตลอดการเดินทาง และเวลาในการต่อเคร่ือง

กไ็ม่เร่งรีบมากนกั 

 

  



     

จาก BKK-FCO-Palermo 

เราออกจากกรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภมิู ในเวลา 0005 ของวนัท่ี 20 บินไปโรมถึงสนามบิน Leonardo da 

Vinci/Fiumicino  (ในตัว๋เขียน BKK-FCO คาํวา่ FCO นั้นยอ่มาจาก Fiumicino ซ่ึงเป็นช่ือตาํบลดั้งเดิมท่ี

สนามบินน้ีตั้งอยูค่ลา้ยๆดอนเมือง) ราวๆหกโมงเชา้ ตามเวลาทอ้งถ่ิน   ใชเ้วลาบินไปประมาณ 11 ชัว่โมง 

ตอนกลบัจะบินกลบัไดเ้ร็วกว่า หลงัจากผา่นการตรวจจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง ซ่ึงผา่นไดเ้ร็วมาก ผม

เดินทางผา่นมานบัเป็นสิบๆประเทศคร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ีเร็วท่ีสุด เจา้หนา้ท่ีรับ Passport  ของผมและของครูสม

เดช แลว้กบ็อกพดูวา่ Official เท่านั้นกป็ระทบัตราผา่น โดยไม่พดูอะไรและไม่มองหนา้เราดว้ยซํ้า  จากนั้นก็

มารอรับกระเป๋า เม่ือเรียบร้อยแลว้ก็ยอมเสียเงิน 1 ยโูร ไปเช่ารถเขน็ เพ่ือบรรทุกระเป๋าใหญ่ 2 ใบ ออกจาก

อาคารผูโ้ดยสารต่างประเทศ ไปยงัอาคารผูโ้ดยสารในประเทศ ซ่ึงอยูห่่างกนัพอสมควร อากาศท่ีโรมตอนเชา้

เยน็ค่อนขา้งหนาว 



 

หลงัจากนัง่รอ Check in ไป Palermo อยูป่ระมาณ 4 ชัว่โมง จากนั้นอีก 45 นาทีต่อมาเรากม็าถึงสนามบิน 

Falcone E Borselellino เมืองปาร์เลโม ซ่ึงเป็นเมืองใหญ่หน่ึงในสองเมืองบนเกาะซิซิลี ดินแดนแห่งมาเฟีย 

ทางตอนใตข้องประเทศอิตาลี เมืองใหญ่อีกเมืองหน่ึงคือเมืองคาตาเนีย ซ่ึงกาํลงัแคดิเดท เป็นเจา้ภาพ

จดั  Senior World Fencing Championships 2011 มีกลุ่มทีมงานท่ีจดัเตรียมไวค้อยบริการอาํนวยความสะดวก

ท่ีสนามบิน มีรถบสัมารอรับพาไปยงัโรงแรม รถบสัเท่ียวน้ีรอรับผูเ้ขา้มาร่วมประชุมประมาณ 3 ไฟท ์นัง่กนั

เตม็พอดี ทศันียภาพของเกาะสองขา้งทางจากสนามบินเขา้ตวัเมืองดแูปลกตา ถนนดา้นหน่ึงวิ่งเรียบชายฝ่ัง

ทะเลเมดิเตอเรเนียนอีกฝากหน่ึงเป็นภเูขาสูงใหญ่ อากาศกาํลงัสบายๆไม่เยน็มาก รถบสัใชเ้วลาวิ่งประมาณ 

45 นาที กม็าถึงโรงแรม Grand ท่ีจดัไวเ้ป็นท่ีรายงานตวั ลงทะเบียน รับเอกสารสาํหรับการประชุม เกิดความ

สบัสนข้ึนนิดหน่อย เน่ืองจากเราจองโรงแรม Exceisior Hillton ไว ้แต่ใบตอบรับนั้นแจง้วา่เราพกัท่ีโรงแรม 

Grand สุดทา้ยเรากก็ลบัมาพกัท่ี Exceisior Hillton ตามท่ีจองไว ้กวา่จะเสร็จกระบวนการต่างๆ กเ็กือบบ่ายส่ี

โมงเยน็ นบัเวลาตั้งแต่ออกจากบา้นจนถึงเขา้หอ้งท่ีโรงแรมใชเ้วลารวมทั้งส้ิน 27 ชัว่โมง (ผมออกจากบา้น

เวลา หกโมงเยน็ของประเทศไทย) 



 

 

โรงแรม Exceisior Hillton เป็นโรงแรมท่ีสมาชิกจากประเทศต่างๆเลือกเขา้พกัมากท่ีสุด ใชร้ถบสัรับส่ง

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมระหวา่งท่ีอยูใ่นปาร์เลโมถึง 3 คนั เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว ราคาเท่ากบัโรงแรม Grand อีก

โรงแรมหน่ึงท่ีทางเจา้ภาพจดัไวใ้หคื้อโรงแรม Villa Igiea Hillton เป็นโรงแรมระดบั 5 ดาว ราคาเพ่ิมข้ึนเป็น

สองถึงสามเท่าแลว้แต่หอ้งท่ีเลือก ซ่ึงเกินความจาํเป็น ขนาดราคาหอ้งพกัของโรงแรม Exceisior Hillton  ก็

ตกราวๆคืนละ 6500 บาท ( 130 ยโูร/คืน) ถือวา่แพงถา้เปรียบเทียบกบัค่าเงินของเรา แต่ถือเป็นระดบั

มาตรฐานตามระดบัค่าครองชีพท่ียโุรป ซ่ึงไม่แพงนกั หอ้งพกักต็อ้งถือวา่หรูหรา สะดวกสบาย จดัได้

สวยงาม ราคาน้ีเป็นราคาเจา้ภาพ ปกติจะแพงกวา่น้ีอีกประมาณ 30 % 

  

 



ดินเนอร์ต้อนรับคณะสู่ Palermo 

ประมาณสองทุ่มคณะกรรมการโครงการจดัประชุมของเกาะซิซีลี เป็นเจา้ภาพ ( The SicillaScherma Project 

Organising Committee)จดัเล้ียงดินเนอร์ ท่ี Palazzo Butera ซ่ึงเป็นปราสาทเก่า เจา้ภาพใหค้วามสาํคญักบั

สถานท่ีมาก ถือวา่เขาตอ้นรับแขกเมืองอยา่งสมเกียรติ งานเล้ียงเร่ิมจากการเล้ียงคอกเทลท่ีซีกดา้นหน่ึงของ

ปราสาท และไปดินเนอร์ท่ีอีกซีกดา้นหน่ีงของปราสาท มีแขกเขา้ร่วมงานน่าจะสกัสามร้อยคน ดจูากโตะ๊ท่ี

จดัวางไว ้อาหารทั้งหมดเป็นอาหารประเภทปลานานาชนิด ปิดงานราวๆเท่ียงคืน 

  

  

  

   



ประชุมวนัแรก 

การประชุมใหญ่จดัท่ีโรงแรม San Paolo Palace อาหารเชา้ทานท่ีโรงแรม Exceisior Hillton อาหารกลางวนั

จดัเล้ียงท่ีหอ้งอาหารใหญ่ของโรงแรม San Paolo Palace ส่วนตอนเยน็มีดินเนอร์ตามเจา้ภาพ กาํหนดไวใ้น

บตัรเชิญ สรุปแลว้มีอาหารเล้ียงทุกม้ือ ระหว่างประชุมจะมี Cofee Break อีกสองคร้ัง ตามตารางนั้นการ

ประชุมทั้งสองวนัจะเสร็จท่ี 6 โมงเยน็ ผมเองกนึ็กแปลกใจวา่ทาํไมถึงตอ้งใชเ้วลามากขนาดนั้น เด๋ียวค่อย

เฉลยครับ ในระหวา่งรอการประชุม เจา้ภาพจากเมืองต่างๆท่ีเสนอตวัเป็นเจา้ภาพ Senior World Fencing 

Championships 2011 กจ็ะนาํเอกสารท่ีทาํกนัมาเป็นอยา่งดี มาแจกจ่ายใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม เอกสารหรือจะ

เรียกวา่เป็นหนงัสือกไ็ด ้ตอ้งยอมรับวา่เป็นหนงัสือท่ีทาํรูปเล่มสวยงามน่าเกบ็ไวเ้ป็นแบบอยา่ง มีรูปภาพ

ขอ้มลูต่างๆประกอบครบครัน การประชุมใหญ่คร้ังน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมประมาณราวๆ น่าจะถึง 200 คนจาก

ประเทศต่างๆประมาณ 115 ประเทศ บางประเทศกม็าสองคน บางประเทศกม็าสามคน หรือถึงหา้คนกม็ ีทุก

คนไดรั้บแจกหนงัสือกนัหมด เน่ืองจากทุกคนจะมีทีนัง่ตามรายช่ือประเทศ แสดงไวท้างดา้นหนา้เป็นช่ือยอ่

ของประเทศ พร้อมธงชาติ ตามจาํนวนท่ีแจง้ไว ้ดแูลว้เจา้ภาพท่ีเสนอตวัตอ้งลงทุนมากพอสมควร สาํหรับ

ประเทศท่ีเขา้ร่วมในการประชุมท่ีผมตอ้งใชค้าํวา่ประมาณเพราะมีประเทศต่างๆเพ่ิมเติมเขา้มาระหวา่งการ

ประชุมอยูห่ลายประเทศก่อนการแจกอุปกรณ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือคลา้ยๆกบัวทิยสุาํหรับใชใ้นการออกเสียง 

(Vote) โดยผมอาศยันบัจากคะแนนเสียงรวมท่ีปรากฎบนจอภาพทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือไม่ออกเสียง

จะอยูใ่นประมาณราวๆน้ี  

 

หอ้งประชุมท่ีใชเ้ป็นหอ้งใหญ่ มีหอ้งควบคุมเสียงและควบคุมการฉายภาพ อยูร่อบๆ ดา้นหนา้ซ่ึงเป็นเวที

กวา้งยกพ้ืนสูงจดัเป็นท่ีนัง่ของประธาน FIEนายกสมาคมประเทศเจา้ภาพอิตาลี เลขาธิการทัว่ไป เลขาธิการ

ฝ่ายการเงิน ผูช่้วยเลขาธิการ และประธานเทคนิค ส่วนหอ้งโถงใหญ่กจ็ะเป็นท่ีนัง่ของสมาชิกชาติต่างๆโดย

จดัเรียงตามลาํดบัอกัษร แบ่งเป็นสองซีก เรียงจากซีกหน่ึงแลว้ยอ้นกลบัมาอีกซีกหน่ึง ประเทศไทยเราเลยมา



อยูด่า้นหนา้ แต่ดา้นหนา้สุดก็จะเป็นพวกท่ีไดรั้บเชิญมาเป็นเกียรติเช่นท่ีท่ีปรึกษา สมาชิกกิติมศกัด์ิ นกัดาบ

อาวโุส รองประธาน FIE และอ่ืนๆท่ีไดรั้บเชิญทั้งจาก FIE และประเทศเจา้ภาพเช่นนายกเทศมนตรีเป็นตน้ 

แต่ละท่ีนัง่กจ็ะมีหูฟังไวใ้หฟั้งคาํแปลโดยเป็นอุปกรณ์ไร้สายมีช่องใหเ้ลือกภาษา ภาษาท่ีใชห้ลกัคือภาษา

ฝร่ังเศส แต่ท่ีเลือกฟังไดมี้แปลเฉพาะเป็นภาษาองักฤษ สาํหรับเคร่ืองมือสาํหรับออกเสียง ( Vote) นั้นแจกให้

ประเทศละหน่ึงเคร่ือง 

 

เร่ิมการประชุมประธาน Mr.Usmanov Allisher จากรัสเซียจะกล่าวเปิดโดยกล่าวถึงความร่วมมือ การพฒันา

กีฬาฟันดาบ การเสนอแนวทางเพ่ิมเหรียญใหค้รบทั้ง 12 เหรียญในโอลิมปิคท่ีลอนดอนโดยไม่เพ่ิมนกักีฬา 

ซ่ึงประเดน็น้ีมีการถกแถลงกนัพอสมควร เพราะจะทาํใหน้กักีฬาในแต่ละประเภทดาบนอ้ยลง ประเทศเลก็ๆ

จะมีผลกระทบค่อนขา้งมาก สุดทา้ยจึงมีการใหอ้อกเสียง ผลออกมาใหด้าํเนินการเหมือนเดิมเหมือนโอ

ลิมปิคท่ีปักก่ิง โดยใหท้าํการหมุนเวียนประเภททีม จากนั้นก็ใหป้ระเทศเจา้ภาพอิตาลี Mr.Scarso Glorgio 

กล่าวตอ้นรับ เร่ืองสาํคญัในการประชุมวนัแรกคือเร่ืองการแกไ้ขระเบียบกติกา โดยเฉพาะ Administrative 

Rule of the FIE และกติกาหลกัทั้ง 3 Book ท่ีเสนอแกไ้ขจากสมาคมฟันดาบชาติต่างๆ โดยจะจดัเรียงเป็น

ขอ้ๆมีเอกสารแจกใหท้ั้งสองภาษาเป็นภาษาฝร่ังเศสและภาษาองักฤษ ในแต่ละหวัขอ้ท่ีขอแกไ้ขจะมี

ความเห็นจาก Legal Commission และ Executive Commitee ท่ีหารือกนัมาก่อนหนา้การประชุมใหญ่ให้

ความเห็นประกอบมาดว้ยวา่เห็นดว้ย หรือไม่เห็นดว้ยเพราะอะไร บรรยากาศในการประชุมบางหวัขอ้ก้

ค่อนขา้งตึงเครียด หลายเร่ืองทีถกูท่ีประชุมใหญ่ตีตกไป หรือบางเร่ืองกมี็มติเห็นชอบกบัขอ้เสนอแต่คดัแยง้

กบัความเห็นกบัคณะกรรมาธิการท่ีหารือกนัมาก่อนหนา้น้ี มีการอภิปรายกนัอยา่งกวา้งขวางกวา่จะจบทุก

ประเดน็ลงไดก้เ็กือบทุ่มกวา่ในวนัแรก นาตาลีท่ีทาํหนา้ท่ีในการเสนอขอ้พิจารณาและควบคุมการลงมติ

ค่อนขา้งเครียดและทั้งยงัตอ้งคอยโตต้อบเร่ืองต่างๆท่ีมีความเห็นขดัแยง้อยูต่ลอดเวลา แต่โดยภาพรวมถือวา่

ทาํหนา้ท่ีไดดี้ 



 

  

ดินเนอร์คนืที่สองที่ Palazzo Francavilla และชมการแข่งขันสาธิตที่ Teatro Politeama 

คืนท่ีสองบนเกาะซิซิลี ดินเนอร์หรูถกูจดัท่ี Palazzo Francavilla เป็นวลิลาใหญ่กลางเมืองปาร์เลโม คืนน้ีมี

แขกรับเชิญคบัคัง่ทาํใหส้ถานท่ีคบัแคบไปถนดัใจ ในวลิลาน้ีมีมมุสวยๆเกือบทุกหอ้ง โดยเฉพาะท่ีบริเวณ

หอ้งสมุดซ่ึงเป็นท่ีรวบรวมหนงัสือเก่าเป็นจาํนวนมาก ดา้นหน่ึงของหอ้งสมุดมีระเบียงท่ีสามารถออกมายนื

รับลมหนาวมองเห็นววิบริเวณ Teatro Massimo สวยงามมาก 

 



 

หลงัจากทานดินเนอร์เสร็จ เจา้ภาพจดัรายการพิเศษ เป็นการแข่งขนัสาธิตโดยจดัท่ี Teatro Politeama พร้อมมี

วงดนตรีวงเลก็ใหช้าวเมืองไดเ้ขา้มาร่วมด ูสาํหรับดาบท่ีจดัแสดงคือดาบเซเบอร์ชาย มีทีมเหรียญทองจาก

อิตาลีท่ีปักก่ิง ซ่ึงหน่ึงในนั้นคือมอนตาโน และยงัมีซองแมน จากจีนท่ีไดเ้หรียญทองบุคคลท่ีปักก่ิงเช่นกนั 

บรรยากาศสนุกมาก 

 



 

ประชุมวนัที่ 2 เลอืก เจ้าภาพจดัการแข่งขัน World Championship 2011 

กาํหนดเวลาการประชุมสาํหรับวนัน้ีเร่ิมในเวลา 1000 โมง ช่วงเชา้มีเวลากเ็ลยเดินสาํรวจบริเวณรอบๆ

โรงแรม โรงแรมท่ีพกัจะอยูเ่ยื้องๆกบัสวนสาธารณะเลก็ๆ ดา้นขา้งโรงแรมทั้งสองดา้นขนาบดว้ยอนุสาวรีย ์

ท่ีแปลกคือดา้นหลงัโรงแรมนั้นติดถนนใหญ่สายหลกัไม่มีทางเขา้โรงแรม แต่ดา้นหนา้โรงแรมกลบัเป็นซอย

เลก็ๆ รถบสัมารับไปท่ีโรงแรม San Paolo Palace ตอน 0930 ใชเ้วลาเดินทางประมาณคร่ึงชัว่โมง 

วนัน้ีสบายๆเพราะมีเฉพาะเร่ืองการเสนอตวัเป็นเจา้ภาพอยา่งเดียว ท่ีประชุมวนัน้ีคึกคกัมากเป็นพิเศษ

โดยเฉพาะทางฝ่ายอิตาลีขนเจา้หนา้ท่ีมาออกนัอยูท่ี่ดา้นหลงัการประชุม เม่ือท่ีประชุมพร้อมหลงัการ

ตรวจสอบประเทศท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยการขานช่ือประเทศทีละประเทศ และแจกเคร่ืองมือส่ือสารในการ 

Vote พร้อม กม็กีารจบัสลากประเทศท่ีเสนอตวัวา่ประเทศใดจะทาํการ Present ก่อนหลงั มีประเทศเสนอตวั

เป็นเจา้ภาพจดั World Championship 2011 3 ประเทศ ประเทศท่ีจบัสลาก Present เป็นลาํดบัแรกคือ 

ฮงัการี ตามดว้ยจีน และอิตาลี แต่ก่อนท่ีประเทศท่ีเสนอตวัจะทาํการ Present ไดใ้หป้ระเทศท่ีเสนอตวัเป็น

เจา้ภาพประชุมใหญ่ในปีหนา้คือรูมาเนียได ้ present ทราบมาวา่การประชุมใหญ่ในปีหนา้มีอยู ่ 2 ประเทศท่ี

เสนอตวัเป็นเจา้ภาพคือรัสเซีย และรูมาเนีย   สาํหรับบรรยากาศการ Present ของแต่ละชาติคลา้ยกนัๆ แต่

ประทบัใจการจดัทาํวีดีโอท่ีใชใ้นการ Present เมืองคาตาเนีย ทาํไดดี้มาก สาํหรับการ Present โดยรวมฮงัการี

ทาํไดดี้ เม่ือทาํการ Vote ในคร้ังแรกอิตาลีมาลาํดบัท่ี 1 ได ้คะแนนอยูท่ี่หา้สิบเสียงกลางๆ ฮงัการีลาํดบัท่ี 2 

ได ้คะแนนส่ีสิบเสียงปลายๆ จาํไดแ้ต่จีนเป็นลาํดบัสุดทา้ยได ้ 13 คะแนน ตอนนั้นยงัหนัมาคุยกบัท่านนายก

วา่ถา้คะแนนเสียงจากจีนเทมาใหฮ้งัการีในรอบท่ี 2 ฮงัการีมีโอกาสชนะ 



 

 

 



 

ในการแข่งขนัรอบท่ี 2 อิตาลีชนะ แต่คะแนนไม่ถึงขาดกนัมากนกั เสียงเฮในหอ้งประชุมดงัลัน่ ทุกคนกต่็าง

ไปแสดงความยนิดีกบันายกสมาคมฟันดาบอิตาลี และนายกเทศมนตรีเมืองคาตานา ขอ้สงัเกตุในการ Present 

นั้นแต่ละเมืองจะมีขอ้เสนอลดแลก แจกแถม เช่นสายการบินลดราคาคร่ึงหน่ึง หรือมาหา้คนแถมหน่ึงคน ค่า 

VISA ไม่ตอ้งเสีย ของจีนนั้นทุกอยา่งถกูหมด แต่ไม่มีประเทศใดสนใจ จีนเสนอตวัจดัท่ีเมืองเทียนสิน ของ

ฮงัการีเสนอจดัท่ีเมืองบูดาเปสท ์ซ่ึงน่าสนใจมาก ถา้การประชุมใหญ่ในคร้ังน้ีไปจดัท่ีอ่ืนท่ีไม่ใช่อิตาลี 

โอกาสของบูดาเปสท ์น่าจะมีมากกวา่น้ี 

หลงัจบทานอาหารกลางวนั กไ็ดห้ยดุพกัยาวกวา่ 7 ชัว่โมง วนัน้ีเป็นงานเล้ียง GALA Dinner เวลา 2030 กเ็ลย

ถือโอกาสใชเ้วลาวา่งเดินชมเมืองวนัอาทิตย ์ท่ีปาร์เลโมในวนัอาทิตยจ์ะปิดถนนสายกลางใหป้ระชาชน

ชาวบา้นเดินเล่น ทาํกิจกรรม เช่นเล่นดนตรี   ข่ีจกัรยาน รถยนตท่ี์สญัจรไปมากไ็ปใชถ้นนดา้นขา้ง สองขา้ง

ทางร้านรวง ส่วนใหญ่ขายเส้ือผา้ กระเป๋า แนวแฟชัน่แบรนดด์งัๆ แต่ราคาตอ้งถือวา่แพงมากขนาดในอิตาลี

เองผมยงัจบัไม่ลงตกตวัหน่ึงๆหม่ืนกวา่ข้ึนไปแทบทั้งนั้น 

  

GALA Dinner ทีโ่รงแรม Hilton Igiea 

งานGALA Dinner จดัท่ีโรงแรม Hilton Igiea โรงแรมน้ีอยูติ่ดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นโรงแรมหรูระดบัหา้

ดาว เป็นโรงแรมท่ีเก่ามาก ตามทางเดินจะประดบัรูปบุคคลสาํคญั ระดบัสูง ทั้งระดบัราชวงศ ์จกัรพรรด์ิ 

กษตัริย ์ท่ีสาํคญัคือหอ้งท่ีจดัเล้ียงคอกเทล ก่อนเขา้สู่งาน GALA Dinner ผมเห็นภาพหน่ึงแลว้แทบไม่เช่ือตา

ตวัเอง เป็นภาพใหญ่ติดเด่นเป็นสง่าอยูห่นา้ประตหูอ้ง เป็นภาพของพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ีหา้ในอิริยาบทสบายๆ นัง่ไขวห่า้ง ฉายพระรูปท่ีโรงแรมแห่งน้ีเม่ือสองร้อยกวา่ปีก่อน ใต้

ภาพบรรยายวา่เป็น King of Saim เขา้ใจวา่พระองคท่์านคงเสดจ็มาประทบัท่ีโรงแรมแห่งน้ีเม่ือคร้ังเสดจ็



ประพาสยโุรป แต่ไม่ทราบวา่เป็นคร้ังแรกหรือคร้ังท่ีสอง ผมไม่รีรอท่ีชกัชวนใครต่อใครมาด ูใหทุ้กคนได้

รับทราบวา่ประเทศของเรากไ็ม่ใช่ธรรมดาเหมือนกนั 

 

 



 

 

 



ในงานเล้ียงพวกเรากลุ่มเอเซียกจ็บักลุ่มกนัแน่นหนา ระหวา่งงานเล้ียงมีการแจกรางวลัใหก้บันกักีฬาฟันดาบ

ประเภทต่างๆท่ีเป็นมือหน่ึงในปัจจุบนั หลงัจากทานอะไรต่อมิอะไรเรียบร้อย ผมกเ็ลยถือโอกาสเดินสาํรวจ

ววิทิวทศันร์อบๆโรงแรมดว้ยความรู้สึกท่ีวา่คร้ังหน่ึงในหลวงของเราไดเ้คยมาประทบัในท่ีบริเวณแห่งน้ี 

ท่านไดเ้คยเห็นส่ิงเหล่าน้ีมาก่อนท่ีเราจะไดเ้ห็น มนัทาํใหเ้ราเกิดความรู้สึกท่ีประทบัใจในสถานท่ีนั้นๆ

มากกวา่เดิม งานเล้ียงวนัน้ีเลิกเท่ียงคืนกวา่ เม่ือกลบัมาถึงโรงแรมผมกลบัมาจดักระเป๋าอีกเลก็นอ้ย เพราะไม่

แน่ใจวา่กระเป๋าใบใหญ่จะนํ้ าหนกัเกินพิกดัหรือไม่ เน่ืองจากผมเกบ็หนงัสือมาทุกชนิด โดยเฉพาะหนงัสือท่ี 

แจกในระหวา่ง Cadidate ท่ีจดัทาํรูปเล่มสวยงามเน้ือหานาํมาเป็นแบบอยา่งได ้ผมเกบ็มาอยา่งละ 2 ชุด เพ่ือ

เกบ็ไวท่ี้สมาคมฟันดาบฯชุดหน่ึงและเกบ็ไวเ้ป็นส่วนตวัชุดหน่ึง แมน้ํ้ าหนกัจะมากกย็อมแบกล่ะครับ ท่ี

ไดม้าสองชุดเพราะประเทศท่ีนั้งอยูข่า้งๆผมไม่มา ถา้จาํไม่ผดิประเทศ ทากิสสถานครับ 

  

เดินทางกลบั พกัที่โรมต่ออกีสองคนื 

เชา้วนัท่ี 23 เราออกจากปาร์เลโม กนัตั้งแต่เชา้ รถบสัท่ีมาส่งเชา้วนัน้ีไม่แน่นมากนกั ววิสองขา้งทางวนัน้ี

สวยมากไม่รู้วา่ทาํไมมนัดสูวยกวา่วนัแรก ผมกบัเพ่ือนปานามาท่ีกลบัไฟทบิ์นเท่ียวเดียวกนั ถ่ายววิสองขา้ง

ทางกนัมาตลอดจนถึงสนามบิน เสียดายตรงท่ีวา่กลอ้งใหญ่ของผมเกบ็ลงกระเป๋าเรียบร้อยไปแลว้ กเ็ลยใช ้

iPhone โทรศพัทมื์อถือทาํหนา้ท่ีเป็นกลอ้งไปพลางก่อน เท่ียวบินท่ีผมกลบัวนัน้ีแน่นมาก เพราะดแูลว้มีคณะ

ใหญ่ๆหลายคณะ พวกเราท่ีมาประชุมใหญ่ FIE กม็าเจอรวมกนัท่ีไฟลทน้ี์น่าจะไม่ตํ่ากวา่หา้สิบคน ยงัมีคณะ

เด็กนกัเรียนจากรัสเซียอีกกลุ่มใหญ่ และก่อนข้ึนเคร่ืองยงัมีคณะ VIP ของอิตาลีอีกคณะใหญ่เห็นมีตาํรวจ

ติดตามกนัเพียบ เคร่ืองแน่นขนดัจนช่องใส่ของไม่พอวาง ดีท่ีวา่เรามาถึงสนามบินเช็คอินเร็ว เร่ืองนํ้ าหนกั

กระเป๋าก็ไม่มีปัญหาอะไร และเวลาในการบินจากปาร์เลโมไปโรมก็ระยะสั้นเพียง 45 นาที แต่ในคณะท่ีมา

ประชุม FIE ท่ีตอ้งต่อเคร่ืองท่ีโรมตกเคร่ืองกนัเป็นแถว เพราะกวา่เคร่ืองจะออกไดเ้คร่ืองดีเลยไ์ปเกือบ

ชัว่โมงเน่ืองจากจาํนวนผูโ้ดยสารแน่นมากกวา่จะจดัระเบียบไดล้งตวั 

  

สู่โรม 

เดินทางมาถึงโรมเกือบบ่ายโมง น.อ.วศินสรรพ ์จนัทวรินทร์ ร.น.ผูช่้วยฑูตทหารเรือประจาํอิตาลีมารอรับ 

สองวนัต่อจากน้ีไปผม และครูสมเดช จะพกัท่ีสาํนกังานบา้นผูช่้วยฑูต ซ่ึงตลอดระยะเวลาสองวนัท่ีพกัไดรั้บ

การดแูลเป็นอยา่งดียิง่ตอ้งขอบคุณท่านผูช่้วยฑูตและภรรยา ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ มา ณ.โอกาสน้ีดว้ย

ครับ 

  



 

 

 


